

## Forex ๓D คืออะไร รู้จักกลโกง ทำลายความหวัง

### Forex คืออะไร

Forex หรือ Foreign Exchange Market ก็เหมือนเทรดหุ้นทั่วไป คือมีกำไรมีขาดทุน แต่ที่ไม่เหมือนหุ้นก็คือไม่มีปันผลเพราะว่าการเทรด Forex เป็นการเก็งกำไรจากค่าเงินว่าจะมีขึ้นหรือลง แต่ข้อดีกว่าของการเทรด Forex คือสามารถทำกำไรได้ทั้งค่าเงินลดหรือค่าเงินเพิ่มซึ่งตรงนี้คือจุดเด่นของ Forex เพราะไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะราคาขึ้นหรือลงซึ่งเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่ให้กำไรสูง แต่ความเสี่ยงขาดทุนสูงเช่นเดียวกันคนที่ทำการเทรด Forex ต้องมีความรู้และเข้าใจถึงความผันผวนของสกุลเงินเป็นอย่างดี ถึงจะมีวิธีทำกำไรได้

### Forex กำไรได้อย่างไร

Forex จะได้กำไรต่อเมื่อเก็งสกุลเงินได้ถูก ซึ่งการคาดเดาจะยากกว่าหุ้นที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ชัดเจน เพราะสกุลเงินนั้นจะแปรผันตามปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เศรษฐกิจ ทอง เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย อัตราว่างงาน ฯลฯ ทำให้ Forex มีความเสี่ยงสูงมากกว่า ได้กำไรสูงตามก็จริง แต่อาจหายวับไปกับตา ได้เร็วเหมือนกัน

### Forex ๓D คืออะไร มีกลวิธีอย่างไร

เป็นเสมือนบริษัทที่จะรับหน้าที่ในการช่วยเทรดเพื่อเก็งกำไรให้กับลูกค้าเสมือนเป็น โบรกเกอร์ (Broker) ตัวแทนเราช่วยเทรด Forex โดยจะใช้วิธีการหลอกลูกค้าด้วยการระดมทุนโดยอาจเริ่มที่หลักพันจนถึงหลักหมื่นบาทต่อคน จากนั้นก็จะนำเงินเหล่านั้นไปเทรด Forex เมื่อได้กำไรก็จะนำมาแบ่งตามสัดส่วนที่ลงทุนกันไว้ ซึ่งทาง Forex ๓D ก็ทำแบบนี้ผลตอบแทนทุกเดือนและเน้นการโปรโมทผ่านคนดังตามสื่อต่าง ๆ

ผู้บริหารของ FOREX ๓D คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งมีช่องทางโปรโมทกิจกรรมหลัก ๆ ผ่านทางสื่อคนดัง และเฟซบุ๊ก ภายในระยะเวลาเพียงไม่นานเว็บไซต์ [www.forex-3D.com](http://www.forex-3D.com) ก็ได้รับความนิยม เนื่องจากมีการเสนอผลตอบแทนที่สูง คิดเป็นกำไรร้อยละ ๖๐-๘๐ และยังมีการประกันเงินต้นให้อีกร้อยละ ๑๐๐ ทำให้มีคนหลงเชื่อจำนวนมาก โดย Forex ๓D มีความผิดเนื่องจากไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุน หรือเทรดเพื่อซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ แต่เป็นการนำมาหมุนเวียนเงินเท่านั้น สร้างมูลค่าความเสียหายสูงถึงเกือบ ๒ พันล้านบาท

### บทสรุป

Forex คือ รูปแบบการลงทุนประเภทหนึ่งที่ทำกำไรได้ดี แต่ความเสี่ยงสูง

Forex ๓D เป็นบริษัทที่แอบอ้างเป็นตัวแทนรับเทรด Forex อีกที เป็นที่ปรึกษาเทรดแทนหรือที่เรียกกันว่า โบรกเกอร์ (Broker) ฉวยโอกาสกับกลุ่มคนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเทรด อีกสิ่งสำคัญ กฎหมายไทย ณ ปัจจุบันยังไม่รองรับ Forex ทำให้ไม่มีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานรัฐ หากมีความสนใจเทรด Forex ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในจุดนี้ และหาโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ ถ้าคิดจะลงทุน ต้องเช็คและศึกษาให้ดีกว่าก่อนว่าตัวเองพร้อมรับความเสี่ยงแค่ไหน และควรเลือกลงทุนกับสถาบันทางการเงินที่ได้รับการกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เวลาเกิดอะไรขึ้นจะได้มีหน่วยงานช่วยเหลือ